
 

145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 1251  —  751. mál.

Fyrirspurn

til innanríkisráðherra um fjármögnun samgöngukerfisins.

Frá Svandísi Svavarsdóttur.

Hvernig telur ráðherra best fara á því að fjármagna samgöngukerfið til framtíðar?

 


